

Đề công bố ngay

Liên hệ: Perry Cooper, Sân Bay SEA  
[Cooper.p@portseattle.org](mailto:Cooper.p@portseattle.org) 206-787-4923

## Chương Trình Tài Trợ Trao Hơn 226.000 Đô La cho Các Tổ Chức tại Miền Nam Quận King để Cải Thiện Môi Trường

**SEATTLE** – Cảng Seattle sẽ trao 226.631 đô la cho sáu tổ chức cộng đồng có các dự án cải thiện môi trường tại các cộng đồng quanh Sân Bay Quốc Tế Seattle-Tacoma (SEA). Đây là chu kỳ tài trợ thứ tư của [Chương Trình Tài Trợ Môi Trường \(Environmental Grants Program\) thuộc Quỹ Tác Động Cộng Đồng Miền Nam Quận King \(South King County Community Impact Fund\)](#). Kể từ khi thành lập quỹ, đã có khoảng 7,2 triệu đô la được cam kết tài trợ trong thời gian bốn năm cho 44 tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức cộng đồng tại Miền Nam Quận King.

**Chủ Tịch Ủy Ban Cảng Seattle, Hamdi Mohamed, chia sẻ:** "Các tổ chức nhận tài trợ từ Quỹ Tác Động Cộng Đồng Miền Nam Quận King (South King County Community Impact Fund) đang có những bước tiến lớn truyền nhiều cảm hứng tại các cộng đồng gần Sân Bay SEA với việc giải quyết những vấn đề về dịch vụ tồn tại từ lâu, hỗ trợ kết nối cư dân và cơ hội việc làm, cũng như thực hiện các dự án môi trường. Quỹ tài trợ này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc trở thành một sân bay hàng xóm tốt hơn và đầu tư nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế cộng đồng. Chúng tôi đã nhận thấy tác động sâu sắc của việc lấy các tổ chức cộng đồng làm trung tâm và tận tâm hết mình để phát triển sâu hơn các mối quan hệ hợp tác này".

Còn theo **Candice Richardson, Phó Chủ Tịch Shyan Selah Foundation và Giám Đốc Chương Trình Kết Nối với Thiên Nhiên (Connect to Nature)**, "Tổ chức Shyan Selah Foundation rất hào hứng được thúc đẩy Chương Trình Kết Nối với Thiên Nhiên (Connect to Nature) với sự hỗ trợ to lớn của Chương Trình Tài Trợ Môi Trường (Environmental Grants Program) thuộc Quỹ Tác Động Cộng Đồng Miền Nam Quận King (South King County Community Impact Fund) từ Cảng Seattle. Với các nguồn quỹ này, chúng tôi có thêm nguồn lực để cộng tác với một trong các trường học đối tác là Federal Way Public Academy trong thời gian ba năm trong hoạt động làm đẹp khuôn viên trường học. Quá trình này bao gồm việc khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động thúc đẩy giáo dục về môi trường, đồng thời truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn vô giá về thiết kế cảnh quan và làm vườn. Vượt ra ngoài phạm vi giáo dục, các nỗ lực của chúng tôi sẽ góp phần tái sinh không gian trường công lập này, điều không chỉ mang lại lợi ích cho học sinh mà còn tăng cường kết nối cộng đồng địa phương với các cơ sở này trong tương lai gần".

Các mối quan hệ hợp tác dựa trên sự công bằng cho phép các tổ chức thu hút cộng đồng địa phương tham gia giải quyết vấn đề phát triển bền vững môi trường và các dự án được chọn hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường, cũng như khả năng tiếp cận không gian xanh. Các cộng đồng ở Miền Nam Quận King phải chịu các tác động môi trường không đồng đều do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả lịch sử lâu dài của các hoạt động sử dụng đất không công bằng và dịch chuyển kinh tế đã đẩy các cộng đồng bị thiệt thòi ngày càng xa về phía nam.

Ngoài sáu tổ chức nhận tài trợ trong chu kỳ thứ tư này, hiện có 15 tổ chức đang tiếp tục thực hiện các dự án môi trường ở Burien, Des Moines, Federal Way, Normandy Park, Seatac và Tukwila thông qua phương án tài trợ nhiều năm của chương trình.

### Bên nhận tài trợ

**Shyan Selah Foundation** sẽ tiến hành tổ chức chương trình Kết Nối với Thiên Nhiên (Connect to Nature) theo thiết kế phục vụ học sinh theo học tại Hệ Thống Trường Công Lập Federal Way, một trong

các học khu đa dạng nhất tại tiểu bang Washington. Chương trình sẽ cung cấp khóa đào tạo về làm vườn, thiết kế cảnh quan và giáo dục về môi trường cho học sinh, đồng thời dọn vệ sinh và cải tạo các công viên cũng như không gian mở tại Federal Way. Số tiền tài trợ cho dự án này là 57.302,40 đô la.

**EarthCorps** hiện đang phối hợp với Thành Phố Burien, các đối tác cộng đồng (gồm cả Đối Tác Việc Làm (Partners In Employment), Washington Conservation Corps-WCC, chương trình sau giờ học và Green Burien Day) và tình nguyện viên để cải tạo và quản lý Công Viên Hilltop, một không gian mở rộng 7,4 mẫu tại Khu Dân Cư Boulevard Park. Dự án sẽ được triển khai tại Burien với kinh phí tài trợ 60.000 đô la.

**SR3- SeaLife Response, Rehabilitation, and Research** sẽ thu hút lượng đối tượng tham gia lớn và đa dạng vào việc bảo vệ môi trường biển địa phương và động vật trong môi trường đó. Hoạt động này được triển khai qua việc dọn rác bãi biển hàng năm tại Bãi Biển Des Moines, cũng như thông qua chương trình Quản Lý Động Vật Biển Có Vú (Marine Mammal Stewards) để giáo dục những người đi biển tại địa phương về đời sống hoang dã dưới biển và truyền cảm hứng bảo vệ môi trường bờ biển chung cho họ. Dự án sẽ được triển khai tại Des Moines với kinh phí tài trợ 22.384 đô la.

**Chương Trình Khoa Học Môi Trường (Environmental Science Program) tại Trường Trung Học Foster** sẽ mở rộng vườn cộng đồng hiện có tại Trường Trung Học Foster thuộc quản lý của Câu Lạc Bộ Làm Vườn ở cả trường trung học phổ thông và trung học cơ sở. Việc mở rộng vườn mang đến nhiều kinh nghiệm học tập thực tiễn hơn cho học sinh về các chủ đề khoa học môi trường. Dự án sẽ được triển khai tại Tukwila với kinh phí tài trợ 60.000 đô la từ Tilth Alliance.

**Câu Lạc Bộ Xe Đạp Toros (Toros Cycling Club)** sẽ mở rộng dựa trên khoản tài trợ trước đây trong Chu Kỳ 3 của chương trình tài trợ cho khu vực dự án cải thiện kỹ năng đi xe đạp ở Burien, cụ thể là tại khu vực chưa sử dụng của bãi đỗ xe Công Viên Annex. Khu vực này thỉnh thoảng là nơi mọi người vứt rác, cũng là nơi những kẻ đi lang vãng và phá hoại nhắm tới. Khoản tài trợ sẽ được dùng để bảo tồn khu vực thông qua các hoạt động dọn dẹp cùng với thành viên cộng đồng và cải tạo biển báo liên quan tới việc sử dụng công viên. Dự án sẽ được triển khai tại Burien với kinh phí tài trợ 15.395 đô la.

**Giáo Hội Chính Thống Giáo Tewahedo Ethiopia Chúa Ba Ngôi Menbere Tsebaot (Menbere Tsebaot Holy Trinity Ethiopian Orthodox Tewahedo Church)** sẽ tăng cường việc phát triển bền vững môi trường và vẻ đẹp tự nhiên của cộng đồng địa phương bằng việc trồng cây tại Công Viên Adelaide thông qua các nỗ lực đầy tận tình của tình nguyện viên là thành viên giáo hội, cộng tác chặt chẽ với Thành Phố Federal Way. Dự án này nhằm góp phần thúc đẩy tình trạng xanh sạch đẹp nói chung của thành phố bằng cách tăng không gian xanh, cải thiện chất lượng không khí và tạo môi trường yên bình, thân thiện cho cư dân và khách thăm. Dự án sẽ được triển khai tại Federal Way với kinh phí tài trợ 11.550 đô la.

## **Giới Thiệu về Quỹ Tác Động Cộng Đồng Miền Nam Quận King (South King County Community Impact Fund)**

Chương Trình Tài Trợ Môi Trường (Environmental Grants Program) là một chu kỳ của Quỹ Tác Động Cộng Đồng Miền Nam Quận King (South King County Community Impact Fund), một quỹ có giá trị 10 triệu đô la được thành lập vào năm 2019. Cảng Seattle thành lập Quỹ Tác Động Cộng Đồng Miền Nam Quận King (South King County Community Impact Fund, SKCCIF) để phát triển các mối quan hệ hợp tác dựa trên sự công bằng và cung cấp nguồn lực hỗ trợ các cộng đồng gần sân bay bị thiệt thòi trong quá khứ, giải quyết vấn đề giảm thiểu tiếng ồn, sức khỏe môi trường và phát triển bền vững.

Chương Trình Tài Trợ Môi Trường (Environmental Grants Program) thuộc SKCCIF tiếp tục công việc của Quỹ Sinh Thái Cộng Đồng Sân Bay (Airport Community Ecology, ACE) đã gặt hái nhiều thành công với vốn đầu tư hơn 1.204.000 đô la vào 37 dự án môi trường cộng đồng từ năm 2017.

Vào năm 2019, Cảng cũng thành lập phân nhánh Phục Hồi Kinh Tế của quỹ để hỗ trợ việc phục hồi sau đại dịch. Tính đến nay, tổng số tiền phục hồi kinh tế 3 triệu đô la đã được đầu tư vào các tổ chức phi lợi nhuận và Tổ Chức Cộng Đồng (CBO) địa phương tại Miền Nam Quận King.

## Tài trợ nhiều năm

Phương án tài trợ nhiều năm làm tăng tác động của các khoản đầu tư vào cộng đồng của Cảng, đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai dự án bền vững. Đối với chu kỳ thứ tư này, Cảng tiếp tục tài trợ nhiều năm cho các bên xin tài trợ cho dự án kéo dài một, hai hoặc ba năm với khoản tài trợ 20.000 đô la mỗi năm và tối đa 60.000 đô la đối với tài trợ nhiều năm.

## Quy tắc phù hợp 2:1 được tán thành

Tính đến năm 2023, luật tiểu bang quy định các dự án phải đáp ứng yêu cầu phù hợp 3:1 để được tài trợ. Do đó, trong nhiều năm, Cảng đã ưu tiên hàng đầu cho việc đề xuất lập pháp để giảm yêu cầu phù hợp 3:1. Trong chu kỳ lập pháp năm 2023 của Tiểu Bang Washington, với khoản tài trợ từ Dân Biểu Clyde Shavers và Dân Biểu Tina Orwall, cũng như sự tán thành của Chủ Tịch đương nhiệm Ủy Ban Cảng Seattle là Hamdi Mohamed, Cảng đã xin tán thành thành công việc giảm mức phù hợp tại địa phương xuống 2:1 mà các bên xin tài trợ phi lợi nhuận phải đáp ứng thông qua SKCCIF. Sự thay đổi này làm giảm gánh nặng đối với các đối tác được tài trợ và nâng cao khả năng ký hợp đồng với các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội và nhóm tình nguyện viên của Cảng để thực hiện cải thiện công cộng tại các cộng đồng gần sân bay.

Cảng đưa ra một vài phương án để đáp ứng mức phù hợp này, bao gồm cả thời gian làm tình nguyện, số giờ tiếp xúc với người tham dự sự kiện công chúng, số giờ giáo dục, giá trị môi trường suốt đời của các cây được trồng, giảm khí thải các-bon, đóng góp bằng hiện vật, đóng góp của đối tác dự án và các khoản tiền mặt quyên góp.

## Giới Thiệu về Sân Bay Quốc Tế Seattle-Tacoma

*Dưới sự điều hành của Cảng Seattle, Sân Bay Quốc Tế Seattle-Tacoma (SEA) phục vụ cư dân phía Tây Bắc Thái Bình Dương về các dịch vụ thiết yếu, cho phép họ tiếp cận hàng trăm điểm đến trong nước và toàn cầu, và mang đến hoạt động kinh tế hỗ trợ hàng chục nghìn việc làm, tạo ra 20 tỉ đô la trong hoạt động kinh tế. Trong năm 2023, SEA được trao **Mức Xếp Hạng Sân Bay Skytrax 4 Sao và danh hiệu Sân Bay Tốt Nhất Khu Vực Bắc Mỹ** đầy uy tín của ngành du lịch lần đầu tiên cho năm thứ hai liên tiếp; danh hiệu này tập trung vào việc di chuyển lấy khách hàng làm trung tâm bằng dịch vụ, cơ sở vật chất và tiện nghi tốt hơn. SEA phục vụ tổng cộng hơn 50,8 triệu hành khách trong năm 2023 – chỉ giảm 1,8% so với năm 2019 – và dự báo vào năm 2024, sân bay sẽ có số lượng hành khách được phục vụ cao hơn trước đại dịch. Ba mươi lăm hãng hàng không phục vụ 93 điểm đến trong nước (đường bay thẳng) và 30 điểm đến quốc tế, gồm cả Canada, Mexico và các chuyến bay theo mùa.*

Để biết thêm thông tin về Top 12 sân bay hàng đầu Hoa Kỳ, vui lòng truy cập [www.flysea.org](http://www.flysea.org) và theo dõi chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#) và [Instagram](#). **Sải cánh mỗi ngày. Nâng ước mơ bay.**

###